



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ.๒๕๖๓

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในประเทศไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว โดยการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับจาก ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็น เขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโคโรนาโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดไปยังผู้อื่นได้ โดยมิ การแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรค ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้โรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ ๑๔ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ให้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

กรณีประชาชนเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนเขต บริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสาธารณรัฐเยอรมัน หรือตามที่ กรมควบคุมโรคกำหนด ให้ปฏิบัติตน ดังนี้

๑. ให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับจากวันที่ เดินทางถึงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และวัดไข้ตนเองทุกวันเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน หากพบว่ามิใช่ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

๒. ไม่เดินทางออกจากบ้านหรือที่พักโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปในที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชน เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน

๓. ให้ป้องกันตนเองและผู้ใกล้ชิด โดยกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และใช้หน้ากากอนามัย

ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานพร้อมดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากประชาชน และเตรียมพร้อม กรณีหากเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แพร่กระจายในวงกว้าง

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเรวัต ประสงค์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง